
บันทึกการประชุมสภา  อบต. ท่าลาด สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์  ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ผู้มาประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายบุญรมย์ จ าปาสา ประธานสภาฯ บุญรมย์  
๒ นายลิมปินนท์ กุแก้ว รองประธานสภาฯ ลิมปินนท์  
๓ นายอัสวัชชัย อยู่สุข เลขานุการสภาฯ อัสวัชชัย  
๔ นายพิชิต เถาทุมมา สมาชิก อบต. หมู่ ๑ พิชิต  
๕ นายทองสา จ าปาจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ ๒ ทองสา  
๖ นายศิริชัย สอนอาจ สมาชิก อบต. หมู่ ๒ ศิริชัย  
๗ นางไพรวัลย์ ที่ค าแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ ๔ ไพรวัลย์  
๘ นายส าเนียง โทค าเวช สมาชิก อบต. หมู่ ๔ ส าเนียง  
๙ นายแถลง มานัตถุ สมาชิก อบต. หมู่ ๕ แถลง  

๑๐ นายอ าพร บุดดาพงษ ์ สมาชิก อบต. หมู่ ๕ อ าพร  
๑๑ นายสว่าง ชาชุมพร สมาชิก อบต. หมู่ ๖ สว่าง  
๑๒ นายเขื่อง พาชอบ สมาชิก อบต. หมู่ ๗ เขื่อง  
๑๓ นายบุญเคลือบ วงศ์แสนสาร สมาชิก อบต. หมู่ ๗ บุญเคลือบ  
๑๔ นายสมร เถาว์ทุมมา สมาชิก อบต. หมู่ ๘ สมร  
๑๕ นางมะลิวรรณ แก้วอนัน สมาชิก อบต. หมู่ ๘ มะลิวรรณ  
๑๖ นายสมาน พุฒพิมพ์ สมาชิก อบต. หมู่ ๙ สมาน  
๑๗ นายทองใบ โครตตัสสา สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐ ทองใบ  
๑๘ นายสมพงษ์ วารี สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒ สมพงษ์  
๑๙ นายสิทธิโชค ชมกรด สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒ สิทธิโชค  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายประจิตร หงษ์ทอง สมาชิก อบต. หมู่ ๓ (ลา)  

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายค าสอน วงศ์ค าเหลา นายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าลาด 
ค าสอน  

๒ นายสาริกา พรหมชุณห ์ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาด 

สาลิกา  

๓ นายชัยวัฒน์ แสงอินทร์ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาด 

ชัยวัฒน ์  

๔ นายเฉลิม บุญช่วย เลขานุการนายกฯ เฉลิม  
๕ นายอเนก  ทองพาท า ผญ.บ.หมู่ที่ ๓ อเนก  
๖ จ.อ.ราชัน เกตุพันธ์ จพง.ธุรการ ราชัน  
๗ นางสาววัชรินทร์ กุลาการ นักวิเคราะห์ วัชรินทร์  
๘ นางวงเดือน จันทุมา หน.สป. วงเดือน  
๙ นางวชิราภรณ์  พรหมรัตน์ รองปลัด.อบต. วชิราภรณ์  

๑๐ จ.ส.อ.นิวัฒน์ ทองลือ นายช่างไฟฟ้าช านาญการ นิวัฒน์  
๑๑ นางทรวรัณ  ทองศรี นักทรัพยากรบุคคล ทรวรัณ  

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

   เมื่อ ส.อบต. ท่าลาดมาครบองค์ประชุมแล้วนายบุญรมย์ จ าปาสา ประธานสภาฯ  
 ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วได้กล่าวเปิดการประชุม
 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมนายประจิตร หงส์ทอง  สมาชิก อบต. หมู่ ๓ ลาการประชุมไป
 ท าธุระส่วนตัวที่ส านักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินช าราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ท่าลาดสมัยสามัญ สมัยที่  ๑               
   ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ประธานสภาฯ  ให้เลขานุการสภา อบต.อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาด สามัญ 

 สมัยที่ ๑ ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เพ่ือให้ อบต.ได้พิจารณา
 แก้ไข เพ่ิมเติมและรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์  ๑๗  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
3.1 ญัตติเรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

          พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ (ระเบียบฯข้อ 27 ) ส านักปลัด 

ประธานสภาฯ   ให้คณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
  และขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

นายชัยวัฒน์ แสงอินทร์ รองนายก อบต.ได้รับมอบเป็นผู้ชี้แจงการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 รายจ่ายประจ าปี  2564 ครั้งที่  2/2564 ส านักปลัด งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
 ยานพาหนะและ   ขนส่งดังนี้ 
 1. ถ้าจะซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,๔00 
 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตร์ จ านวน 1 คันราคา 
 1,070,000 บาทรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานของ
 ส านักงบประมาณปี พ.ศ.2563 เดิมงบประมาณตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

 - โอนเพิ่มจ านวน 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,070,๐00 บาท 

 -โอนลด จากหมวดค่าใช้จ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
 เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร(ศึกษาดูงาน)ตั้งไว้
 คงเหลือ 180,000 บาทโอนลด 70,000 บาทคงเหลือ 1๑0,000 บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256๔  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงให้สมาชิกสภาได้
 พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป 
  

ประธานสภาฯ     ให้สมาชิกสภาอบตได้อภิปรายซักถามและตอบข้อชี้แจงของคณะผู้บริหารและผู้ที่
   เกี่ยวข้องเป็นเวลาพอสมควรจึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการโอนและแก้ไข 
   เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ครั้งที่ 2/256๔ 
   งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
   หรือไม่ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์  ๑๗  เสียง 
ประธานสภาฯ  ให้คณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมงบลงทุนค่าครุภัณฑ์

 งานบ้าน งานครวั ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
 



 

นายชัยวัฒน์ แสงอินทร์ รองนายก อบต.ได้รับมอบเป็นผู้ชี้แจงการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 รายจ่ายประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ส านักปลัดงบลงทุนค่าครุภัณฑ์งานบ้าน 
 งานครัว ดังนี้ 

  2.โอนตั้งจ่ายใหม่ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจ านวน 1 เครื่องราคา 9,500 
 บาท(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานของส านักงบประมาณปี  พ.ศ.
 2563) ทดแทนเครื่องเดิมท่ีใช้มานานแล้วช ารุดบ่อยครั้ง 

  คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  
 2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  
 3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  
 4.พร้อมใบมีด 

 -โอนลด จากหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
 เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ใช้จ่ายแล้วคงเหลือ 30,100 บาท โอนลด 9,500 บาท 
 คงเหลือ 2,600 บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ท าให้
 ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
 อนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงให้สมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ     ให้สมาชิกสภาอบตได้อภิปรายซักถามและตอบข้อชี้แจงของคณะผู้บริหารและผู้ที่
   เกี่ยวข้องเป็นเวลาพอสมควรจึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการโอนและแก้ไข 
   เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 
   งบลงทุนค่าครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งหรือไม ่
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์  ๑๗  เสียง 
ประธานสภาฯ    ปรึกษาที่ประชุมหยุดพักการประชุมชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันขณะนี้  
     เวลา 12.00 น.และนัดประชุมต่อเวลา 13.05 น. 
เริ่มการประชุม (ต่อ) เวลา ๑๓.๐๕ น. 
   เมื่อ ส.อบต.มาครบองค์ประชุมแล้ว นายบุญรมย์ จ าปาสา ประธานสภา อบต. 
   ท่าลาด ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆเสนอหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เสนอกระทู้ถาม
   และตอบชี้แจง ดังนี้ 
นายเขื่อง พาชอบ  ส.อบต.หมู่ ๗ ฝากถามฝ่ายบริหาร 

๑ หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ถนนลูกรังต่างๆช ารุดตั้งแต่ช่วงฤดูฝน เห็นควรจัดหา
งบประมาณด าเนินการซ่อมบ ารุงด้วย 

 2 ขอให้จัดเจ้าหน้าที่เวรยามเฝ้าระวังไฟไหม้ช่วงฤดูแล้งด้วย ถ้าด าเนินการแล้วก็ขอ
  เบอร์โทร  ผู้รับผิดชอบด้วยในการแจ้งเหตุ 



 ๓.โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564 มี
 งบประมาณ         
     ด าเนินการได้หรือยังหรือยังถ้ามีเพียงพอก็อยากให้รีบด าเนินการ 
 4. กล้องวงจรปิดอยู่ที ่อบต.มีการติดตั้งหรือไม่อยากให้ติดตั้งที่ อบต.เพ่ือความ 
 ปลอดภัย    คนเข้าออกกับส านักงาน 

นายทองสา จ าปาจันทร์  ส.อบต.หมู่ 2 ฝากถามฝ่ายบริหารและปลัดอบต. งบประมาณเงินสะสมปีนี้มีจ านวน 
 มากน้อยเท่าใดใช้จ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่จะใช้ได้เมื่อใด 

นายส าเนียงโทค าเวทย์  ส.อบต.หมู่ 4 ฝากถามฝ่ายบริหารถนนเรียบร่องแดง ถนนลูกรังช ารุด หมู่ ๔ ตั้งแต่
   ช่วงฤดูฝนตกหนักท าให้ถนนช ารุดเกือบขาดยังไม่ได้ด าเนินการซ่อมบ ารุงขอให้ 
   ด าเนินการด้วยก่อนที่ฤดูฝนจะมาอีก 
นายสมพงษ ์วารี  ส.อบต.หมู่ 12 ฝากถามฝ่ายบริหารถนนคอนกรีต(คสล) หมู่ 12 ช ารุดตรงบริเวณ
   หน้าซุ้มประตูโขงหมู่บ้าน ถามฝ่ายช่างว่าได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นไป 
   ด าเนินการจริงหรือไม่ และโครงการก่อสร้างถนนลูกรังต่อจากหนองเสียวเรียบ 
   ห้วยพับจะด าเนินการเมื่อใดขอให้ด าเนินการก่อนที่ชาวบ้านจะหว่านข้าว 
นายแถลง มานัตถุ  ส.อบตหมู่ 5 ฝากถามฝ่ายบริหารเรื่องการเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ า 
                      ถนนเส้นหน้าวัดช ารุดได้แจ้งเรื่องให้กองช่างแล้วจ านวน 4 ฝาขอให้รีบด าเนินการ
   ด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา 
นายอเนก ทองพาท าผู้ ใหญ่บ้านหมู่  3 แจ้งที่ประชุมในการประชุมสัญจรก านั นผู้ ใหญ่บ้าน 
                      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ลานมูล หมู่ที่ 6 เรื่องรถวิ่งขนดินวิ่งขนดินบรรทุก
   ในเขต ต าบลท่าลาดก็ยังไม่มีข้อสรุปในการด าเนินการในความคิดของตนจึงอยากให้
   ทาง อบต.เป็นเจ้าภาพและแจ้งนัดก านันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมาประชุมร่วมกันทั้ง
   ฝ่ายบริหารและสมาชิก อบต.เพ่ือด าเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
นายค าสอน  วงษ์ค าเหลานายก อบต.ตอบชี้แจงและกระทู้ถามต่างๆต่อที่ประชุมเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  
  แจ้งการประชุมสัญจรก านันผู้ใหญ่บ้านวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผมก็เข้าร่วมการ

 ประชุมด้วย แล้วก็เห็นด้วยตามที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เสนอเรื่องรถวิ่งขนดินบรรทุกดิน
 ในเขตต าบลท่าลาดที่เป็นปัญหาอยู่ส่วนเรื่องถนนซ่อมแซมถนนช ารุดต่างๆก็จะ
 ด าเนินการตามงบประมาณที่มีอยู่และจะประสานงานกับ อบจ.อุบลราชธานีในการ
 ด าเนินงานอีกทางหนึ่งด้วยโดยเฉพาะ ส.อบจ.เขตโซนต าบลเราต่อไป เรื่องการจัด
 เวรยามเฝ้าระวังไฟไหม้ก็ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่แล้วเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็น
 ต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเรื่องการซ่อม ถนน คสล.หมู่ 12 ที่ช ารุดก็ได้ท าสัญญา
 กับผู้รับจ้างแล้วผู้รับจ้างก็คงจะด าเนินการต่อไปเรื่องโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
 พ้ืนฐานต่างๆตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 25๖4 ก็จะตรวจสอบ
 งบประมาณรายรับว่าเพียงพอจะด าเนินงานได้หรือไม่เพียงใดก็จะทยอยด าเนินตาม
 ระเบียบพัสดุต่อไปส่วนกล้องวงจรปิดที่ อบต.ไม่ได้มีการติดตั้ง ถ้าจะติดตั้งจะต้องมี
 โครงการหรือแผนงานในแผนพัฒนา อบต.ด้วย 

 
 
 
 



 

นายอัสวัชชัย  อยู่สุข ปลั ดอบต .  ตอบชี้ แ จ ง เ รื่ อ ง เ งิ นสะสมของ  อบต .ท่ า ล าด  ณ  ปั จ จุ บั นนี้ 
 จ านวน 19,52๘,121.44 บาท สามารถใช้จ่ายได้โดยการจ่ายขาดเงินสะสมและ
 จ านวนเงินที่น าไปใช้จ่ายขาดได้จะต้องกันเงินไว้ตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม
 ก่อนเหลือเท่าใดจึงน าไปใช้จ่ายได้ 

นายสาริกา พรหมชุณห์รองนายก อบต.ชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการขุดดิน ถมดินและให้รถวิ่งขนดินบรรทุกดิน 
           ในเขตต าบลท่าลาดจะได้ออกหนังสือเชิญฝ่ายปกครอง ส.อบต.มาร่วมประชุม 
   ก าหนดแนวทางการปฏิบัติด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีจึงสั่งปิด
   การประชุม 

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๑๕ น. 
 

ลงชื่อ อัสวัชชัย  จดบันทึก 
(นายอัสวัชชัย อยู่สุข) 

เลขานุการสภา อบต. ท่าลาด 
 

 ลงชื่อ บุญรมย์  ตรวจบันทึก 
(นายบุญรมย์ จ าปาสา) 

ประธานสภา อบต.ท่าลาด 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ         ทองสา   
(นายทองสา จ าปาจันทร์)  

ส.อบต. หมู่ ๒ 
 

ลงชื่อ        ส าเนียง   
(นายส าเนียง โทค าเวช)  

ส.อบต. หมู่ ๔  
 

ลงชื่อ          เขื่อง   
(นายเขื่อง พาชอบ)  

ส.อบต. หมู่ ๗ 


